

# ĐÔNG MỸ (THANH TRÌ, HÀ NỘI)

## **PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG VÀ SÁNG TẠO TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI**

**Đ**ông Mỹ là xã nông thôn ngoại thành thuộc huyện Thanh Trì, nằm ở phía Nam thủ đô Hà Nội, nằm ở hữu ngạn sông Hồng, một vùng quê có lịch sử lâu đời, giàu truyền thống và bản sắc, có truyền thống yêu nước và cách mạng.

Đông Mỹ là một trong những nơi hình thành tổ chức Cộng sản sớm nhất ở vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội; Chi bộ Đông Phù được thành lập tháng 5-1930, nơi có cơ sở quần chúng và phong trào cách mạng liên tục và bền bỉ. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, người dân Đông Mỹ đã sớm được đón nhận ánh sáng của Đảng, nhiều thanh niên Đông Mỹ đã được giác ngộ, rèn luyện, và vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng trên quê hương.

Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trường kỳ, gian khổ, nhân dân Đông Mỹ đã góp phần xứng đáng. Nhân dân đã tích cực tiêu thổ kháng chiến, phá tề, trừ gian, diệt giặc Pháp và tay sai ngay trên quê hương, góp sức người, sức của cho chiến thắng trên tiền tuyến. Khi đế quốc Mỹ liều lĩnh mở rộng chiến tranh phá hoại, Đảng bộ và nhân dân Đông Mỹ vừa dốc sức chi viện cho tiền tuyến, vừa tổ chức chiến đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua với tiền tuyến, góp phần xây dựng hậu phương vững mạnh. Với những cống hiến lớn lao đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Đông Mỹ vinh dự

được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu ***Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân***.

Trong hòa bình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, Đông Mỹ phát huy truyền thống Anh hùng và năng động, sáng tạo đạt nhiều thành tựu quan trọng. Qua hơn 20 năm đổi mới, nhất là từ khi thực hiện CNH, HĐH, với sự nỗ lực, đoàn kết, tinh thần đổi mới đầy năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Đông Mỹ đã khắc phục mọi khó khăn, đạt được những kết quả to lớn, làm biến đổi toàn diện và sâu sắc diện mạo quê hương.

Kinh tế có bước tăng trưởng nhanh và bền vững, từng bước chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, lương thực, thực phẩm đều tăng; từ nông nghiệp - công nghiệp - thương mại dịch vụ năm 1997 sang công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp năm 2006. Đưa tỷ trọng ngành công nghiệp từ 5% năm 1997 lên 16% năm 2006; tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ tăng từ 20% lên 54%; ngành nông nghiệp từ 70% năm 1997 giảm xuống còn 30% và xu hướng tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo.

Kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi được đầu tư phát triển, các công trình công cộng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng.

Xã đã huy động các nguồn vốn đầu tư vào xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng trường học, trạm y tế, nhà trẻ, đèn

đường, di tích lịch sử chùa Hưng Long, đường giao thông khu chuyển đổi với tổng số kinh phí là 25 tỷ đồng. Xây dựng mới các đường xóm thôn, chợ trị giá trên 2 tỷ đồng. Đến nay, 100% đường giao thông trong xã được rải nhựa và bê tông, hệ thống điện được cải tạo và nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống nhân dân. Đông Mỹ đã triển khai mô hình cấp nước sạch theo quy mô thôn, năm 1997 số hộ dùng nước sạch chiếm 60%, đến năm 2006 đã đạt 100% số hộ gia đình dùng nước sạch.

Là địa phương ven đô, có tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích ruộng đất canh tác giảm nhanh, vấn đề việc làm đặt ra cấp thiết. Trước thực tế đó, xã thường xuyên phối hợp, liên kết với Trung tâm dạy nghề mở các lớp dạy nghề cho thanh niên, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.

Năm 2000, Đảng bộ và chính quyền xã đã họp bàn và đi đến thống nhất ra nghị quyết chuyển đổi chuyên đổi đất cây 2 vụ lúa bắp bênh sang 1 lúa 1 cá hoặc chuyên cá. Xã đã thành lập Ban kinh tế do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Kết quả, đến năm 2006 toàn xã đã chuyển đổi được 100,6 ha từ cây lúa sang nuôi trồng thủy sản. Diện tích chuyển đổi và hồ ao tự nhiên đã đưa tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lên 115 ha. Từ năng suất cá 2-3 tấn/ha, với kỹ thuật nuôi cá hiện đại đã tăng lên 6 tấn/ha, có hộ thu nhập 150 triệu đồng/ha/năm. Trong trồng trọt, đến 2006, toàn xã còn 40 ha. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp năm 1997 là 19,8 triệu đồng, đến năm 2006 tăng lên đạt 93 triệu đồng. Năm 2007 đạt 102 triệu đồng. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và tăng nhanh. Tỷ lệ hộ giàu chiếm 37%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,6% (chủ yếu là các hộ ốm yếu thiếu sức lao động). Bình quân thu nhập 720.000đ/tháng/người.

Đảng bộ đặc biệt chú trọng nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Sự

nghiệp văn hóa - giáo dục có bước phát triển mạnh mẽ. Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư.

Xã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, triển khai các chương trình mở rộng phòng chống bướu cổ. Trạm y tế xã đã đạt Chuẩn Quốc gia về y tế. Chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em được thực hiện tốt, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm nhanh: năm 1997 là 21,3%, đến năm 2006 giảm còn 14,8%.

Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được đẩy mạnh. Năm 2002, làng Đông Phù được công nhận *Làng Văn hóa cấp thành phố*, năm 2003, làng Mỹ Á được công nhận *Làng Văn hóa cấp huyện*. Năm 2005, có 93% số hộ gia đình được công nhận *Gia đình văn hóa*. Xã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa.

Đảng bộ lãnh đạo đẩy mạnh phong trào "đền ơn đáp nghĩa", giải quyết kịp thời, đúng, đủ các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách. Phát huy truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách, động viên nhân dân tích cực giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu; tham gia các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai.

Với những thành tích đạt được trong những năm đổi mới, Đông Mỹ tự hào, phấn khởi được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị ***Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới***.

Những kết quả đó là tiền đề để Đông Mỹ tiếp tục công cuộc đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

NGUYỄN TRỊNH